

บลจ.กรุงศรี ปลื้มกองทุน KFLTFDIV ผลตอบแทน เยี่ยมลูกค้าตอบรับล้นหลามส่งผลให้มียอดธุรกรรม สูงเป็นอันดับหนึ่งภายในงานมหกรรมลดภาษีที่น่าที่สุด ท้าย



นายฉัตรพี ดันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด(บลจ.กรุงศรี) เปิด
เผยว่า “ภาพรวมของกองทุน LTF - RMF ในปีนี้ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี และกองทุนสามารถ
สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุน เนื่องจากตั้งแต่ต้นปีตลาดหุ้นไทยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ประมาณ 29.
13% สูงเป็นอันดับที่สองของโลกรองจากตลาดหุ้นตุรกี ทั้งนี้ ในส่วนของกองทุน LTF - RMF ภายใต้การบริหาร
จัดการของ บลจ.กรุงศรี ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนและมีเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน ทั้งในส่วนของลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมที่ลงทุนเพิ่ม ล่าสุดในงานมหกรรมลดภาษีที่น่าที่สุดท้าย
บริษัทมียอดธุรกรรมสูงสุด โดยมีมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน LTF-RMF ภายใต้การจัดการของบริษัทภายในงานสูง
ถึง 190 ล้านบาท”

“กองทุน LTF ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลามได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
(KFLTFDIV) จัดว่าเป็นกองทุนดาวเด่นและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของอุตสาหกรรม โดยในปีนี้อัตราผลตอบแทน
ใหม่ที่ลงทุนในกองทุน KFLTFDIV เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงถึง 39.06% เนื่องจากกองทุน KFLTFDIV มีผลการ
ดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมและจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ กองทุน
KFLTFDIV ได้รับรางวัลกองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของ Morningstar
และยังเป็นกองทุนที่สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 3 ปีและ 5 ปี สูงสุดในกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ทั้งหมดในประเทศไทย โดยผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 35.93% เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของ
ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 23.75% และผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 5 ปีอยู่ที่ 17.51% เปรียบเทียบกับผล
ตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 7.44%” (ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 31 ต.ค. 55)

“นอกจากนี้กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIRMF) ก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ได้รับความสนใจจาก
นักลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม Money & Wealth LTF/RMF Fund Awards 2010
จากเวทิมอร์นิงสตาร์ และได้รับ Morningstar Rating 4 ดาว (พ.ย. 55) กองทุนมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วัน

ที่ 30 พ.ย. 55 ดังนี้ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนเพิ่มขึ้น 11.10% ต่อปี เปรียบเทียบกับดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 7.87%ต่อปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 เดือนเพิ่มขึ้น 16.94%ต่อปี เปรียบเทียบกับ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 15.99%ต่อปี ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีเพิ่มขึ้น 40.29% ต่อปี เปรียบเทียบกับ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 33.03% ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีเพิ่มขึ้น 153.86%ต่อปี เปรียบเทียบกับ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 92.15%ต่อปี”

“นักลงทุนที่ยังไม่ได้ลงทุนในกองทุน LTF - RMF หรือต้องการลงทุนเพิ่มเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี ควร พิจารณาลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆให้เหมาะสม กับระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถรับได้ และลงทุนให้เต็มสิทธิลดหย่อนภาษีที่ตนเองได้รับทั้งในส่วนของกองทุน LTFและRMF รวมทั้งควรพิจารณาผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนอย่างน้อย 3 - 5 ปี โดยกองทุนที่ดีควรมี ผลการดำเนินงานที่ดูอย่างสม่ำเสมอ และควรรีบเข้าลงทุนทันทีไม่ต้องรอให้ถึงวันทำการสุดท้ายของปี เพราะช่วง สัปดาห์สุดท้ายของปีมักจะมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้ามาลงทุนในกองทุน LTF - RMF เป็นจำนวนมาก การทำรายการ ในวันทำการสุดท้ายของปีอาจจะได้รับการบริการที่ไม่สะดวกนักเนื่องจากมีผู้ต้องการลงทุนเป็นจำนวนมาก จึงขอ แนะนำให้ผู้ลงทุนติดต่อทำรายการในช่วงเช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่จะสามารถดูแลและให้บริการได้อย่างทั่วถึงและ รวดเร็วกว่าการทำรายการในช่วงบ่ายที่มักจะมีผู้ลงทุนรอทำรายการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถลงทุน ผ่านธ.กรุงศรีอยุธยา จก. มหาชนทุกสาขา และ บลจ.กรุงศรี หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย รวมทั้งสามารถ ทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย” นายฉัตรพี กล่าว

สอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-226300

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะนโยบายการ ลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนได้ที่เว็บไซต์บริษัทจัดการwww.krungsriasset.com เอกสาร ที่เกี่ยวกับกองทุนและคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต